

เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด
เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๑

ตรากรรมของสัตว์

ฟังๆ วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๑ ลูกบั้งอร และครอบครัวขอกราบน้อมถวาย
น้ำตาลทรายจำนวน ๔,๘๐๐ ถุงๆ ละครึ่งกิโล น้ำปลาจำนวน ๑,๒๐๐ ขวด ได้จัดส่งมา
พร้อมในวันนี้ และได้ไถชีวิตโคกระบือจำนวน ๑๘ ตัว น้อมถวายพ่อแม่ครูอาจารย์ใหญ่
เพื่อแจกจ่ายแก่ตชด. ผู้รับใช้พ่อแม่ครูอาจารย์ใหญ่ จะมาถึงวัดภายในอาทิตย์นี้ ขอ
กราบอาราธนาพ่อแม่ครูอาจารย์ใหญ่อยู่ถึง ๑๘๐ ปี กราบนมัสการมาถึงด้วยความ
เคารพเหนือเกล้า เออ รับทราบแล้ว ๑๘๐ ปีนี้รู้สึกจะน้อยไป ถ้า ๒๐๐ ปีจะพอเบาๆ

นี่แม่ท่านพฤกษ์ ท่านพฤกษ์ที่ส่งของมาเรื่อยๆ จังหวัดชล ต้นไม้ไม่ทราบว่ามีลำ
รถเอามาปลูกแถวนี้เต็มไปหมด ชื่อบั้งอร น้ำตาลทราย ๔,๘๐๐ ถุงๆ ละครึ่งกิโล
น้ำปลาจำนวน ๑,๒๐๐ ขวด ได้จัดส่งมาพร้อมในวันนี้ และได้ไถชีวิตโคกระบือจำนวน
๑๘ ตัว ก็ดีอยู่นะ มีแต่คนฆ่าๆ ไปที่ไหนเห็นแต่สัตว์ที่ถูกคนฆ่าๆ คนนี้เหยอหึ่งใน
ตัวเองมากไปไม่ได้รู้สึกตัวเองเลยว่ามีมนุษย์นี่คือยักษ์ใหญ่ กินตลอด สัตว์กินได้หมด
มนุษย์นี่คือยักษ์ใหญ่ นี่แม่บั้งอรและครอบครัว ได้ไถชีวิตโคกระบือจำนวน ๑๘ ตัว

เออ เราพอใจ ไปที่ไหนๆ เห็นตั้งแต่เขาตีตรา สดสังเวชนะ แต่มันก็กรรมของ
สัตว์นั้นแหละ ไม่รู้จะทำอย่างไรก็เลยปลงไปเรื่อยๆ รถใส่พวกสัตว์พวกโคกระบือไป
แล้วตีตราแดงๆ นี่แสดงว่าแน่นอนแล้ว จะต้องถูกฆ่า เบอระอะไรแดงๆ ติดท้ายพวกโค
พวกกระบือ อื้อย ปลงธรรมสังเวช พูดจริงๆ ทุกวันนี้จิตใจที่เคยเป็นมาแต่ก่อนมันเป็น
โลกใหม่ขึ้นมา เดียวนี้พูดให้ชัดเจนว่าเป็นโลกธรรมล้วนๆ ในหัวใจ กิริยาอาการเหล่านี้
จะมาถึงเป็นประมาณไม่ได้ ว่าดูดำ ว่ากล่าวเผ็ดร้อนอย่างนั้นอย่างนี้เป็นไปไม่ได้เลย
กิริยานี้เป็นพลังของธรรมออกมา ไม่ใช่ของความโมโหโทโสเนะ เป็นพลังของธรรม
ออกมาเผ็ดร้อน เผ็ดร้อนก็เผ็ดร้อนธรรม

จิตมันเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวนี้ พูดให้ชัดเจนนะปฏิบัติมา จิตนี้ที่แรกเราบำเพ็ญนี้
เป็นความสงบเย็นเรียกว่าจิตเป็นสมณะ จากนั้นก็เป็นสมาธิ พิจารณาทางด้านปัญญา
ค่อยกระจายออกทางด้านปัญญา ที่นี้ปัญญานี้ขยายออกกว้างมากปัญญา สตินี้จะต้อง
ติดแนบอยู่ทุกๆ ชั้นของธรรม พอถึงชั้นปัญญาแล้วกระจาย กิเลสที่กองอยู่ในหัวใจ
เจ้าของมีมากก็กัปกัปปี้ไม่มีอะไรเห็นได้เลย มีปัญญา สติติดแนบ มีปัญญาเท่านั้นสอด
ทะลุๆ ดีขาดสะบั้นลงๆ เอาเสียจนขาดสะบั้นลงไปเลย ประหนึ่งว่าฟ้าดินถล่ม

นี่ละความชั่วขาดออกจากใจนี้ประหนึ่งว่าฟ้าดินถล่ม รุนแรงมากนะ จนร่างกาย
เรานี้กระเด็นขึ้น นี่ละกิเลสที่ติดอยู่กับใจมานานเท่าไร พาสัตว์ให้เกิดแก่เจ็บตายมา

ตลอดภพน้อยภพใหญ่ แล้วมีกรรมติดแนบอยู่กับจิตใจทุกดวง ไม่ใช่ไปโดยลำพังจิตไปเกิดนะ มีกรรมดีกรรมชั่วติดไปมากน้อยต่างกันติดไปกับนั้น เพราะฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายจึงกำหนดเอาสถานที่ภพชาติของตนต่างๆ เป็นที่ตายที่เกิดของตนไม่ได้ เพราะอำนาจแห่งกรรม นตฺถิ กมฺมสมฺมํ พลํ ไม่มีอะไรในโลกอันนี้ ฟังชิวาในโลกธาตุนี้ไม่มีอะไรจะเหนือกรรม กรรมนี้หนักมากที่สุด สัตว์โลกเหยียบย่ำทำลายกรรมก็เท่ากับเหยียบย่ำทำลายตัวตนแล้วก็หัวพระพุทธเจ้าไปโดยไม่รู้สึกรู้สึ เพราะฉะนั้นมันถึงได้เกิดมาเป็นอย่างที่เราเห็นนะ สลดสังเวช รถบรรทุกสัตว์ไปก็ตีตราแดงๆ มีแต่บอกตรารกรรมของสัตว์ แล้วจะทำอย่างไร น่าทุเรศจริง ๆ นะ

ใจดวงนี้ตามมันให้ถึง ตั้งแต่เริ่มต้นตามจิตดวงนี้ ไม่ใช่จิตตภาวนาตามไม่ได้ เพราะฉะนั้นศาสดาองค์เอกจึงมีเพียงพระองค์เดียว ไม่มีใครแข่งได้เลย ศาสดาองค์เอกไม่ว่าพระองค์ใดที่อุบัติขึ้นมากระจ่างแจ้วเหมือนกันหมด ไม่ต้องถามกัน คือเล็งญาณทราบตลอดทั่วถึง ละเอียดลออสุดขีด ไม่มีใครเกินศาสดาแต่ละองค์ๆ ชำระพระทัยจนได้เป็นศาสดา ไม่มีใครที่จะทำได้โดยลำพังตนเองไม่มีผู้ใดเสี้ยมสอน อย่างศาสดานี้ไม่มี

เวลาท่านรู้ท่านรู้จริง ๆ จิตนี้ต้นปลายมันอยู่ที่ไหนอย่าไปนับอย่าไปอ่านมัน ให้ดูเหมือนหนามยอกเท้าเรา หนามยอกเท้าพอมันปักปุ๊บเข้าไปให้ถอนหนามออกทันที รีบเอายาใส่ อย่าไปถามหาสกุลหนาม หนามนี้ชื่อว่าอย่างไรมาจากสกุลไหนเดี่ยวฝ่าเท้าจะเนาพะ ให้รีบถอนหนามออกแล้วให้เอายาใส่ แล้วจะมีวันหายไปได้ ทีนี้จิตใจของเราจะไปถามต้นตอของจิตนี้มาจากไหนๆ ตายทิ้งเปล่าๆ ไม่มีทางรู้ เอาธรรมจับเข้าในปัจจุบัน หนามยอกเอาหนามบ่งถอดออกเลย หายยาใส่ นั่นละปัจจุบัน หนามยอกเอาหนามบ่งแล้วเอายาใส่มีวันหาย ถ้าจะไปถามว่าหนามนี้มาจากสกุลใดต่ออะไร ชื่อว่าอย่างไร ตายทิ้งเปล่าๆ เท้าเนาพะ จึงว่าให้ถอดถอนในปัจจุบัน

ภพชาติของเรานี้เหมือนกัน เราจะไปนับภพนับชาติของตนเอง ลำดับลำดับมาจากที่ไหนๆ บ้าง นี่ตายทิ้งเปล่าๆ ปัจจุบันหนามยอกเอาหนามบ่งรีบแก้ไขตัวเอง ไม่ดีที่ตรงไหนมีอยู่กับทุกคน ความชั่วมีอยู่กับทุกคน ความดีสร้างขึ้นก็มีอยู่กับทุกคน ดีแก้ชั่วๆ แก้ไปแก้มาก็หมด บริสุทธิได้ พุทฺโธ สังโฆ บริสุทธิได้ด้วยธรรม ให้พากันจำ นี้มีแต่เรื่องศาสดาองค์เอกมาสอน อย่างสวากขาตธรรมถูกต้องแม่นยำ ไม่มีผิดพลาด นักผิดพลาดก็คือพวกเรา ให้แก้ตนเองถ้าเป็นลูกศิษย์ตถาคต อย่าดี้ออย่าดำนนะ ถ้าดี้อดำนก็เรานั้นละเป็นผู้ที่จะได้รับความทรมาณจากความดี้อดำนของตน ให้พากันระมัดระวัง

ไอ้ เรื่องจิตนี่มันของง่ายเมื่อไร แต่จะรู้ได้ด้วยจิตตภาวนา อย่างอื่นรู้ไม่ได้ ศาสดาองค์เอกตรัสรู้ด้วยจิตตภาวนา ทุกพระองค์ สาวกทุกพระองค์ตลอดสัตว์โลกด้วยจิตตภาวนา จิตตภาวนาจึงเป็นของสำคัญมาก ละเอียดลเอียดมากนะจิต ต้นตออยู่ที่ไหน จิตนี้อย่าไปสนใจ ให้ดูตัวมันที่มันกำลังเศร้าหมอง ชะล้างให้ผ่องใสอยู่ปัจจุบันนี้ อย่าไปดูข้างหน้าข้างหลัง ให้ดูที่มันสกปรกตรงไหนให้ชะล้างตรงนั้นแล้วมันจะสะอาดขึ้นมา ๆ ก็สว่างาม ๆ จิตของท่านผู้บริสุทธิ์แล้ว ตั้งแต่เริ่มต้นก็ฝึกหัดเหมือนกันกับเรา ล้มลุกคลุกคลาน หนักเข้า ๆ ก็มีกำลังกล้าสามารถขึ้นมา จนกลายเป็นผู้บริสุทธิ์พุทธะเต็มดวง ผู้นี้เรียกว่าหมด ลบล้างป่าช้ามาก็กัปกัปกัลป์ที่เคยตายมาแล้วได้โดยสิ้นเชิง ไม่มีอะไรเหลือ คำว่าลบล้างป่าช้าได้โดยสิ้นเชิงไม่มีเหลือก็คือบุญนั้นละพาชะพาล้าง ไม่ใช่อะไร อย่าเอาบาปไปพาล้างจะແหลกเข้าไปอีก เต็มไฟ ให้พากันจำเอานะ

บุญกุศลที่พี่น้องทั้งหลายสร้างนี้อย่าไปถามอย่าไปเป็นกังวลว่า บุญกุศลนี้เราจะได้หรือไม่ได้ บาปเราจะได้หรือไม่ได้ มันแบบเดียวกัน อกาลิโกตลอดกาลสถานที่เวลาที่สัตว์ทำดีและชั่วติดในนั้น ๆ ไปเลย ไม่มีเอียงก็คือศาสนธรรม หรือธรรมไม่มีเอียง ตรงไปตรงมาเลย เพราะฉะนั้นจึงต้องพยายามชำระสะสางเจ้าของให้ดี โห จิตนี้สำคัญมากนะ เวลาไม่ได้ฝึกฝนอบรมกับครูกับอาจารย์มันก็เหมือนสัตว์ตัวหนึ่ง ดีไม่ดีร้ายกว่าเขาเสียอีก ทำไมจึงร้ายกว่าเขา มนุษย์นี้มีอำนาจมาก มันทำความชั่วได้ทุกแบบทุกฉบับ สัตว์ทั้งหลายไม่มีอำนาจมากทำชั่วได้ทุกแบบเหมือนมนุษย์นะ มนุษย์นี้ ถ้าว่าฝ่ายทางชั่วยกั๊กษ์มหั๊กษ์ กินสัตว์กินได้หมด

ทีนี้เวลาเอาธรรมะเข้าไปให้เป็นอาหารเครื่องหล่อเลี้ยงแล้วคายออก อะไรที่ไม่ดี ๆ คายออก ความอยากความทะเยอทะยานที่เห็นไม่ดีไม่งาม ซึ่งเจ้าของหิวโหยทำอยู่ทุกวันนั้นเอาออก ๆ เรื่องทำชั่วที่นี้ไม่ทำ หมดโดยสิ้นเชิงแล้วไม่ทำ เช่นจิตพระอรหันต์อ่อนน้อมไปหมด ถึงเขาจะฆ่าท่านท่านก็ยอมตาย เขาจะมาบังคับท่านให้ฆ่าคนนี้หรือสัตว์ตัวนี้ ถ้าไม่ฆ่าเขาจะฆ่าท่าน ท่านยอมตาย ให้สัตว์ยังเหลืออยู่ นั้นละท่านสละตนเองในจิตนะ คือยอมธรรมยอมขนาดนั้นแหละ ทุ่มหมดทั้งชีวิตเจ้าของเลย

ให้พากันสร้างนะ บุญบาปมีมาตั้งแต่เดิม อย่าไปดูถูกเหยียดหยามพระพุทธเจ้า เอาความดีต่อต้านไปดูถูกเหยียดหยามคำสอนพระพุทธเจ้าจะจมนะ พระพุทธเจ้าที่จะมาสอนโลกนี้เรียกว่าไม่ทราบกัปกัปกัลป์ ผู้ใดที่มีความทุกข์มากที่สุดคือท่านผู้ปรารถนาเป็นศาสดาเอกมาสอนโลก พระอรหันต์ก็ยังไม่มากไม่หนักเหมือนพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ ๆ ทำความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้ามา ล้มไปเท่าไร ๆ

ดังที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงมาจากดาวดึงส์ ตามที่ในตำราท่านสอนไว้ ตอนนั้นเปิดเผยให้รู้หมด พวกสัตว์นรก สวรรค์ชั้นพรหม ลงมาในแดนสมมุตินี้ ลงมาให้เห็น

กันหมดเลย อำนาจฤทธิ์เดชของพระพุทธเจ้าที่ไปโปรดพระมารดาขึ้นดาวดึงส์เสด็จกลับจากแดนสวรรค์ลงมา ที่นี้สัตว์ทั้งหลายกระหึ่มยืมย่องมีแต่ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้า ๆ พระองค์ก็รับสั่งว่านี่อานนท์ ที่คนมาปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าเต็มโลกเต็มสงสาร แต่ที่จะได้เป็นพระพุทธเจ้านั้นสองสามรายเท่านั้น นั้นฟังซิมากขนาดนั้นจะเป็นได้เพียงสองราย เพราะยากขนาดนั้น ไม่มีใครที่จะกล้าฝ่าฝืนความยากเพื่อสร้างบารมีเป็นพระพุทธเจ้าได้ การเป็นพระพุทธเจ้าจึงไม่ใช่ของเล็กน้อย สัตว์โลกใครสอนได้ มีพระพุทธเจ้าเท่านั้นสอน คนธรรมดาสอนไม่ได้นะ ไม่มีความรู้ความสามารถ นี่ละการสร้างความดีมันยากด้วยกันเรื่องยาก แต่ถึงเวลาย่างมันก็ง่าย

คือคำว่ากิเลสกับธรรมนี้เรียกว่ามีความเสมอภาคเหมือนกัน กิเลสเวลามันหนา นี่เอาเราให้หาย ๆ จะทำความดีงามมันพืดเอา ๆ หัวคว่ำหัวทลายไปเลย ของง่ายเหรอ มันไม่ยากทำถ้าทำดีแล้วไม่ยากทำ ทำความชั่วหัวหมุนไปตามความชั่วซ้ำตั้งแต่ตื่นนอน ๆ จนกระทั่งหลับ พรุ่งนี้เดือนนี้เดือนหน้า ตั้งแต่วันเกิดถึงวันตายพอใจที่จะสร้างความชั่วซ้ำลามกตลอดไป ที่นี้เวลามีบุญมีกุศลเข้าแทรกแล้วมีเบรคห้ามล้อหักห้ามกัน ๆ สุดท้ายห้ามหมดเลย ความชั่วไม่ให้เคลื่อนไหว ให้มีแต่ความดีออกโดดเด่น ๆ ในหัวใจ ภาย วาจา กิริยาที่แสดงออกมีแต่ความดีจากจิตใจที่ดีขึ้นโดยลำดับเพราะการอบรม สุดท้ายก็ดีเด่นเลย

นี่ละจิตใจเป็นของฝึกได้ ฟีน้องทั้งหลายอย่าปล่อยตามบุญตามกรรมนะ มันจะไปแบบตามบุญตามกรรม อย่างน้อยเห็นโค-กระบือที่เขาใส่รถไป เขาตีตราแดงไว้แล้ว ๆ เขาจะเอาไปฆ่า วันใดเขาจะฆ่า กำหนดแล้วตายแล้ว รอแต่วันเท่านั้นวันเวลาจะตาย แล้วใครจะไปแก้ได้ละเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้ว ก็ต้องปล่อยตามกรรม นี่มันยังไม่สายเกินไป อย่าให้เขามาตีตราสีแดงเข้าใส่ท้ายนะ มันออกมาจากกบาลเราน้ำด้านนั้นแหละ ให้ระมัดระวังตัวเอง

นี่ไปไหนมันเป็นอยู่ในหัวใจ เป็นเองนะ เรานั่งอยู่นี้เหมือนหัวตอ นอนก็เหมือนหัวตอ เดินไปไหนเหมือนหัวตอ แต่สภาพอันนั้นมันเป็นอัตโนมัตติ ไม่ใช่หัวตอ มันกระจำงหมุนตัว ๆ อะไรสัมผัสบีบบู้บี้ ๆ แล้วปล่อยบีบ นั้นละจิตที่ไม่มีอะไรเข้ามาคิดขวางแล้วมันทะลุได้หมดเลย ท่านว่าโลกวิทู คือศาสตาดองค์เอก สวาก็รองลงมา ถึงไม่เป็นโลกวิทูแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยเหมือนพระพุทธเจ้า ก็เป็นโลกวิทูรองพระพุทธเจ้า รองศาสดาจึงเรียกว่าสวาก ต้องได้ยินได้ฟังอบรมเสียก่อนจึงค่อยเป็นไป

ให้พากันอบรมนะ ศาสนาพุทธมีอยู่ในเมืองไทยของเรา แต่คนทำความชั่วซ้ำลามกนี้มีเต็มเมืองไทย มันน่าคิดมากนะ มันเป็นอย่างไร ผู้ใหญ่ใหญ่ทำร้ายยิ่งเลวนะ ใหญ่สมัยทุกวันนี้ ใหญ่ทางศาสนาพระพุทธเจ้าใหญ่เป็นอย่างไร เทวบุตรเทวดาอินทร์

พรหมสามแดนโลกธาตุกราบไหว้บูชาลงใจกันหมด แต่ผู้ใหญ่ในเมืองไทยของเรานี้มันเป็นอย่างไร ไใหญ่เท่าไรยิ่งพองตัวๆ ยิ่งน่าอึดหนาระอาใจ แต่ใครก็อยากเป็นผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่มั่นจะตายแล้ว แยกความเบื่อหน่าย แยกความอึดหนาระอาใจกับผู้ใหญ่ที่มาปกครองบ้านเมือง มีแต่ใหญ่ใหญ่เพื่ออำนาจป่าๆ ถิ่นๆ หาความตึงามติดเนื้อติดตัว พอที่จะให้ได้กราบไหว้สนิทใจบ้างมันไม่มีนะ ไใหญ่อย่างนี้ละใหญ่เปรตใหญ่ผี ไใหญ่ยักษ์ใหญ่มาร ถ้าใหญ่เป็นอรรถเป็นธรรมใหญ่เท่าไรยิ่งมีความรุ่มเย็น สัตว์โลกทั้งหลาย เคารพนับถือ ตั้งแต่เทวบุตรเทวดา-อินทร์-พรหมลงมา

ตั้งพระพุทธรเจ้าเสด็จไปที่ไหนเทวดา-อินทร์-พรหมรู้จักกันทั่วถึงตลอดเวลา ขณะเดียวๆ นั้นละศาสดาองค์เอกไปที่ไหนใครก็กราบไหว้บูชา พวกเราไปไหนนี้มีแต่แมลงวันละมันจะตอมหึ่งๆ ของดิบของดีมันไม่ไปตอมละ มีแต่แมลงวัน ความชั่วช้าลามกคือแมลงวัน ไปไหนเราก็ชั่วเขาก็ชั่ว ตอมหึ่งๆ เต็มบ้านเต็มเมืองมีแต่แมลงวัน ตอมมนุษย์ชี้เหม็น สร้างแต่ความชั่วช้าลามกเอาไรต์เอาเปรียบริดใจซึ่งกันและกัน เป็นอาหารว่างของมนุษย์ยักษ์ผี คือความชั่วละเป็นอาหารว่างของมัน กินไม่อิ่มไม่พอ พวกนี้พวกได้แต่อาหารว่าง อาหารว่างที่เป็นธรรมกินแล้วพาให้พ้นทุกข์โดยลำดับ มันจะไม่มีนะเมืองไทยเมืองพุทธเรานี้ มันหยาบลงไปทุกวันๆ มนุษย์มนาเรา สูงศักดิ์ สูงอันนี้ เสกเขาก็ได้ นี่ชื่อว่าอย่างไร ให้ไปรอฟังอยู่นู่นะ พอเกิดมาแล้วมาตั้งชื่อ คนนี้ชื่อว่าอย่างไร

ที่นี้เราก็ระลึกถึงคนหนึ่งมาเป็นคติเสียก่อนถึงจะพูด แล้วมันก็จะกระจายเข้าใจกันไปหมดนั่นละ เราไปเที่ยวอยู่ภูเขามีสคนหนึ่งเขาอยู่อยุธยา เขาไปทำงานแถวนั้น ป่าเขาทางจังหวัดสกลนคร ในเขานั้นนะ เราก็อยู่ในป่าในเขาออกมาบิณฑบาต เขาพาลูกเขาใส่บาตร เมีย ลูก ๒ คน เขาอยู่ป่า อย่างนี้ละอำนาจแห่งกรรมมันผลักมันใส่เข้าไปให้เป็นไปจนได้ อยุธยาถือว่าเป็นเมืองสูงส่งมีศักดิ์ศรีดีงาม ที่อยู่ในป่าว่าเป็นเมืองอาภิวาสนา เหตุใดที่อยู่อยุธยา กับในป่ามันจึงเข้ากันได้จนตกลูกออกมา มีลูกชายสองคนน่ารักเสียด้วยนะลูกชาย

เราออกมาบิณฑบาต แม็กี่มาพอกี่มา ลูกชาย ๒ คนเตรียมของใส่บาตรมาให้ อยู่ในป่านะ ไม่ใช่ทุ่งๆ นาๆ เรานะ อยู่ในป่าภูเขาทั้งนั้น มันก็สับก็ปนกันไปอยู่อย่างนั้น ละอำนาจกรรมของสัตว์ พอมาใส่บาตรดูท่าทางเข้าที่นะลูกชายสองคน ที่นี้พ่อละส่งลูกสั่งนั่นสั่งนี่ ดูสำเนียงคำพูดนี้ไม่ใช่สำเนียงคำพูดคนภาคอีสาน มันสำเนียงคำพูดของภาคกลางทั้งนั้น พูดออกมาตั้งใจจะเปลี่ยนแปลงตัดภาษาทางอยุธยา นั่นละออกให้มีแต่ภาคอีสานล้วน ดัดมันก็ไม่ไปชิมมันชินต่อนิสัยแล้ว เราก็เลยถามนี่มาจากไหน ดูคำพูดเหมือนว่าตัดจะให้ เป็นภาคอีสานแต่ทำไมมันไม่เป็น อยู่ที่ไหน อยู่อยุธยา ว่าอย่างนั้น

แล้วอย่างไรถึงได้มาอยู่ที่นี่ โอ๊ย ยากเพราะอันเดี๋ยวนี้ละ เมียอยู่ข้างๆ มันยากเพราะอันเดี๋ยวนี้ละ เมียนั้นอึด นี่ลูกใช้ไหม ใช้ มีกี่คนลูก มีสองคน กำลังน่ารักนะ ประมาณสัก ๙ ปี ๑๐ ปีมาใส่บาตรกับพ่อกับแม่ คนนี้ชื่อว่าอย่างไรละ ชื่อกรุงศรี คนนี้ละชื่อว่าไฉ ชื่อหัตถี เราเลยไม่ลืมนะ ลูกสองคนของอิตาอูธยา มันได้เมียอยู่ในกลางภูเขา มีลูกชื่อว่ากรุงศรี-หัตถี

เรื่องบุญเรื่องกรรมมันใส่ไปให้เกิด กมฺมํ สตุเต วิภชติ ยทิทํ หีนปฺปณฺตีตํ กรรมย่อมจำแนกแจกสัตว์ให้มีความประณีตเลวทรามต่างกัน ไม่มีอะไรเหนือกรรม สามแดนโลกธาตุนี้กรรมหนักมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่ง นตฺถิ กมฺมสมํ พลํ กรรมนี้หนักมาก เราอย่าว่าต้นไม้ภูเขาหนักนะ กรรมแต่ละคนๆ ที่สร้างไว้มันหนักมาก มีอำนาจบังคับเจ้าของได้หมด ใครจะอยู่เหนือกรรมไม่ได้ กรรมต้องบังคับ เพราะฉะนั้นจึงว่ากรรมนี้มีน้ำหนักมาก อย่าประมาทนะ กรรมชั่วนั้นละสำคัญ กรรมดีก็มีน้ำหนักมาก เช่นเดียวกัน กรรมชั้วก็มีน้ำหนักมากไปทางชั้ว ดีมีน้ำหนักมากไปในทางที่ดี จงพยายามคัดเลือกกรรมชั้วออก สร้างกรรมดีเข้ามาแล้วก็จะดีขึ้นๆ พุดเท่านั้นละ

รับชมรับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงตา ได้ที่

www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th

และทางสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน *FM 103.25 MHz*

พร้อมเครือข่ายทั่วประเทศ